


Nano

Sản phẩm viên nang Nano Đông Trùng Hạ Thảo 3

 Difficulté Facile

 Durée 12 mois

 Catégories Bien-être & Santé

 Coût 0 USD (\$)

Sommaire

Introduction

Étape 1 -

Commentaires

Introduction

Nano Đông Trùng Hạ Thảo 3 bổ là sản phẩm tiên tiến nhất sử dụng công nghệ nano hoạt hóa đông trùng hạ thảo tại Việt Nam.

Đây là loại sản phẩm duy nhất có khả năng hỗ trợ bổ Gan, Thận và Phổi cùng một lúc, giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và ngăn ngừa quá trình lão hóa.

Thông tin chi tiết:

Đóng gói: Hộp 60 viên/2 lọ

Thương hiệu: Nano Đông Trùng Hạ Thảo

Điểm đặc biệt: Sản phẩm đầu tiên được cấp phép hỗ trợ bổ Gan, Thận, Phổi từ Cục VSATTP tại Việt Nam

Công dụng chính: Bổ gan, bổ thận, bổ phổi, bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng...

Thành phần của viên nang Nano Đông trùng hạ thảo 3 bổ

Nano Đông Trùng Hạ Thảo: Có khả năng hấp thu hiệu quả gấp 8 – 10 lần so với Đông trùng hạ thảo thông thường, thẩm thấu đến hơn 95% hàm lượng dược chất vào cơ thể.

Cao Xuân Tiết: Hỗ trợ điều trị các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, hen suyễn, hỗ trợ tăng cường chức năng phổi.

Kẽm gluconat: Kích thích tạo ra một hệ thống miễn dịch đặc biệt, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, tăng cường sức đề kháng, chống nhiễm khuẩn.

L-Arginine HCL: Tăng cường giải độc gan, làm mát gan, mang lại những lợi ích tuyệt vời trong việc hỗ trợ điều trị một số bệnh về gan như xơ gan, suy gan, viêm gan virus,...

Cao Hồng Sâm: Tăng cường tuần hoàn máu, tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể tỉnh táo, giảm căng thẳng, mệt mỏi.

Sản phẩm này là sự kết hợp hoàn hảo giữa Nano Đông trùng hạ thảo và các dược liệu, hoạt chất quý.

Công dụng của viên nang Nano Đông Trùng Hạ Thảo 3 bổ

Viên nang Nano Đông Trùng Hạ Thảo 3 bổ không chỉ chứa các thành phần thảo dược và hoạt chất được hoạt hóa dưới dạng nano để tăng cường khả năng hấp thụ, mà còn có nhiều lợi ích khác nhau:

Hỗ trợ bổ Gan, bổ Thận, bổ Phổi.

Giúp điều trị một số bệnh liên quan đến gan, thận, phổi.

Tăng cường sức đề kháng, cải thiện sức khỏe tổng thể.

Ngăn chặn quá trình lão hóa của cơ thể.

Điểm đặc biệt là sản phẩm này là duy nhất tại Việt Nam có khả năng ảnh hưởng đồng thời đến các cơ quan gan – phổi – thận.

Lý do sản phẩm Nano Đông Trùng Hạ Thảo 3 bổ được nhiều người tin tưởng sử dụng

Viên nang Nano Đông Trùng Hạ Thảo 3 bổ là sự kết hợp độc đáo giữa công nghệ Nano và chiết xuất từ Đông Trùng Hạ Thảo cùng với các hoạt chất và chiết xu

Hạn sử dụng

Sản phẩm viên nang Nano Đông Trùng Hạ Thảo 3 có thời hạn sử dụng là 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Để bảo quản viên uống Nano Đông trùng hạ thảo, bạn cần đặt sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và đặt xa tầm tay của trẻ em. Không sử dụng cho những người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào trong sản phẩm. Lưu ý rằng sản phẩm này không phải là thuốc và không thay thế được thuốc chữa bệnh.

Lựa chọn hoàn hảo cho khách hàng thông minh

Viên nang Nano Đông trùng hạ thảo 3 bổ là sản phẩm được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Dược, đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Nano Đông Trùng Hạ Thảo tại Việt Nam. Với công nghệ hiện đại và dây chuyền sản xuất khép kín, chúng tôi cam kết đem đến chất lượng an toàn cho người sử dụng.

Trên thị trường hiện nay, có nhiều cơ sở kinh doanh viên uống Nano đông trùng hạ thảo, vì vậy quý khách hàng cần tìm hiểu kỹ thông tin và chọn lựa địa chỉ uy tín và chất lượng để mua sản phẩm. Điều này giúp tránh mua phải hàng giả, hàng nhái có thể gây hại đến sức khỏe của bạn và gia đình.

Thương hiệu Nano Đông Trùng Hạ Thảo xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi suốt thời gian qua.

Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm chất lượng và phục vụ tận tâm đến từng khách hàng.

Để biết thêm thông tin và mua sản phẩm, quý khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THIÊN DƯỢC

Địa chỉ: Số 18bB dãy H Cầu Bươu, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội. (XEM BẢN ĐỒ)

Hotline: 09 88 16 88 77

Email: thienduoc.net@gmail.com.

Hãy chọn sản phẩm chất lượng và uy tín từ nano dong trung ha thao để bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình.

Matériaux

Outils

Étape 1 -
